



# Magpatala. Kumuha ng Pangangalaga. Magpanibago.

## Ipanibago ang iyong saklaw sa **Medi-Cal!**

### Mahalagang impormasyon para sa 2023 at 2024:

Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay may saklaw sa Medi-Cal, kakailanganin mong magpanibago sa itinalagang punto sa pagitan ng Abril 2023 at Mayo 2024. Ang mga taunang pagpanibago ay kadalasan nakatakda sa parehong buwan nang una kang nagpatala sa Medi-Cal. Halimbawa, kung una kang nagpatala noong Hunyo ng 2022, kakailanganin mong magpanibago sa Hunyo ng 2023.

# 1

#### Isapanahon ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

Ipaalam sa tanggapan ng Medi-Cal sa iyong county ang anumang mga pagbabago sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan (address ng koreo, numero ng telepono, email) para maaari silang makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa impormasyon sa kung paano magpanibago ng iyong saklaw.

# 2

**Abangan ang iyong koreo.** Kapag panahon nang magpanibago ng saklaw, magpapadala sa iyo ang Medi-Cal ng sulat upang ipaalam sa iyo kung kailangan mong kumpletuhin ang isang form sa pagpanibago o kung ang iyong pagpanibago ay maaaring awtomatikong makumpleto.

# 3

#### Kumpletuhin ang iyong form sa pagpanibago.

Kung nakatanggap ka ng form sa pagpanibago, ang iyong saklaw ay hindi ipapanibago maliban kung kumpletuhin mo ito. Ang mga form sa pagpanibago ay ipapadala sa isang **DILAW NA SOBRE**. Punan ang form at sagutan kaagad ang anumang kasunod na mga tanong ng county sa pamamagitan ng tawag sa telepono, online, koreo o sa personal upang tulongang maiwasan ang puwang sa iyong saklaw.



Hanapin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng iyong county: [dhcs.ca.gov/COL](https://dhcs.ca.gov/COL) o tumawag sa **(800) 541-5555**. Upang ipanibago ang iyong saklaw sa Medi-Cal at iulat ang mga pagbabago, gumawa ng account online sa [benefitscal.com](https://benefitscal.com).



ISANG PROYEKTO NG  
**The Children's Partnership**



I-scan ang QR code na ito **upang makahanap ng tulug sa iyong komunidad**, o para sa mga mapagkukunan

at impormasyon upang tulongang mapanatili ang saklaw ng iyong pamilya.

O PUMUNTA SA:

[allinforhealth.org](https://allinforhealth.org)